

Số: 17/TB-THCS LTK

Long Biên, ngày 27 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI HỌC TẬP SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 571/SGDDT-CTTT ngày 27/ 02/ 2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội V/v: Thông báo cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Giám hiệu trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đề CB-GV- NV-CMHS và học sinh toàn trường được biết về việc cho học sinh trở lại học tập tại trường như sau:

I. Thời gian đến trường của CB - GV - NV và HS:

Từ ngày 02/ 3/ 2021 (Sáng thứ Ba).

II. Những việc cần thực hiện trước và sau khi học sinh đi học trở lại:

1/ Đối với CB-GV-NV nhà trường:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thành phố và Quận.

Thực hiện dạy học theo kế hoạch đã xây dựng; nắm bắt tình hình sức khỏe, quản lý nề nếp học tập, sĩ số của học sinh trong từng tiết học, báo cáo kịp thời tới BGH các trường hợp bất thường. Quan tâm toàn diện việc học tập, rèn luyện của từng học sinh, có biện pháp giúp đỡ kịp thời với các học sinh chưa tiếp thu tốt trong thời gian học quan Internet, hạn chế về khả năng học tập và tự học để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Giám sát chặt chẽ tình hình học sinh nghỉ ốm, nhất là các em có biểu hiện sốt hoặc ho hoặc khó thở,...

Các đ/c GVCN thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học sinh lớp mình thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ hàng ngày.

Các lớp thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn lớp học trước khi học sinh quay trở lại học bình thường (GVCN phối hợp với Ban đại diện CMHS của lớp thực hiện trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật 27, 28/2/2021) theo hướng dẫn của TTYT quận Long Biên và Kế hoạch của BGH.

Nhân viên nhà trường thường xuyên giám sát, kiểm tra sĩ số, công tác vệ sinh và nề nếp các lớp hàng ngày theo phân công của Hiệu trưởng.

2/ Đối với CMHS và học sinh toàn trường:

CMHS thường xuyên nhắc nhở con thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Học sinh thực hiện nghiêm túc mọi quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, Thành phố, Quận và nhà trường. Cần báo cáo kịp thời tới BGH, nhân viên y tế nhà trường khi có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở,...

Thực hiện nghiêm túc công tác giữ gìn vệ sinh trong nhà trường, đảm bảo ATTP, không mua và mang quà sáng tới trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định,...

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận (để báo cáo);
- Trang Web; Bảng tin trường;
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo thực hiện);
- Các tổ chuyên môn, GVCN (để thực hiện);
- Lưu VP.



Nguyễn Phú Cường